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98 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
99 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
100 :   COFNODION – I DDILYN  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Hydref 2020 yn gofnod cywir. 
 
101 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD DIOGELU RHANBARTHOL 

CAERDYDD A BRO MORGANNWG 2019-2020 A CHYNLLUN 
BLYNYDDOL 2020-21  

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr eitem hon yn eu galluogi i ystyried ac adolygu 
gwaith y Bwrdd mewn perthynas â diogelu oedolion yn ystod y flwyddyn 2019-20, 
ynghyd â'i blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.   
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, yr Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a 
Chymunedau a Chyd-gadeirydd y Bwrdd a Mel Roach - Rheolwr Busnes Strategol 
Byrddau Diogelu Caerdydd a'r Fro.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad lle dywedodd 
fod 2019/20 yn flwyddyn arwyddocaol o ran cryfhau'r dull partneriaeth a'r integreiddio 
rhwng y Gwasanaethau Plant ac Oedolion ac roedd hyn yn rhan annatod o strwythur 
y Byrddau.  Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o ddiogelu, 
cafwyd seremoni wobrwyo ddigidol, diwrnod datblygu blynyddol a gweithdy cam-drin 
domestig ymysg eraill.  
 
Cafodd yr Aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau gan yr Aelodau. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod Strwythur y Bwrdd yn gymhleth a gofynnodd sut y 
gellid sicrhau bod pethau'n gweithio fel y dylent.   Cytunodd swyddogion ei fod yn 
gymhleth a chynghori bod y strwythur yn ei holl fanylder cymhleth, gan gynnwys y 
grwpiau sy'n adrodd iddo, wedi'i amlinellu yn yr Adroddiad Blynyddol.   Y strwythur 
symlach oedd y Bwrdd/Grwpiau/Is-grwpiau/Grwpiau Gorchwyl a Gorffen oedd yr hyn 
y mae swyddogion yn gweithio i'w gyflawni; mae angen trefniadau Llywodraethu clir; 
fframwaith adrodd clir ac atebolrwydd.  Roedd cynnydd wedi'i wneud o ran cael 



grwpiau i lefel hyddysg, cafodd hyn ei atal gan Covid ond mae pethau'n mynd yn ôl 
ar y trywydd iawn nawr bod mwy o hyder o ran gweithio o bell.  
 
Nododd yr Aelodau gyfrifoldebau sylweddol y Bwrdd a gofynnwyd pa mor atebol 
ydoedd.   Roedd swyddogion o'r farn bod presenoldeb ar y Bwrdd yn anhygoel; 
roedd egni gan ystod eang o sefydliadau ac mae maint yr uchelgais yn golygu efallai 
bod angen rhywfaint o ystyriaeth i ganolbwyntio'n wirioneddol ar ble mae angen rhoi 
sylw.   Mae angen i'r Bwrdd ddysgu o'r Adolygiadau Amddiffyn Plant a’r effeithiau ar 
fod yn rhagweithiol wrth symud ymlaen.  Mae'n ymwneud â dilyn gweithdrefnau a 
chanolbwyntio ar atal ac mae'r effaith yn dechrau cael ei gweld yn awr.  
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod anghysondeb rhwng y gweithdrefnau a oedd wedi'u 
sefydlu rhwng plant ac oedolion o ran asiantaethau atal ac asiantaethau allanol, a 
gofynnwyd iddynt o ran ymweld ag oedolion a phlant sy'n agored i niwed a phlant 
mewn gofal preswyl.  Dywedodd swyddogion fod Gweithdrefn Cymru Gyfan wedi 
cael effaith ar Blant ond o ran Oedolion roedd newid enfawr o ran sicrhau bod yr 
unigolyn wrth wraidd unrhyw wasanaethau y mae'r Cyngor yn eu darparu; dull sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn lle mae'r defnyddwyr gwasanaeth yn gallu cyfarwyddo 
gwasanaethau mewn ffordd sydd orau iddynt. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Hyfforddiant a gofynnodd a oedd strategaeth hyfforddi 
amlasiantaethol ac os felly sut y caiff ei chofnodi a'i monitro.   Esboniodd swyddogion 
fod adnoddau'n gyfyngedig ond eu bod yn cysylltu â darparwyr hyfforddiant, 
awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill; darganfod beth sydd ei angen ar y gweithlu 
ac yna sut y gellir eu cefnogi i gyflawni hynny; maent hefyd yn defnyddio hyfforddi'r 
hyfforddwr. 
 
Nododd yr Aelodau fod y Bwrdd yn adolygu ei berfformiad ei hun a gofynnodd pa 
ddarpariaethau oedd i sicrhau bod yr adolygiad yn gadarn.   Eglurodd swyddogion eu 
bod yn cael eu rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru, eu bod yn defnyddio pecyn 
cymorth hunanasesu sydd wedi’i gynhyrchu gan Lywodraeth Cymru a Gofal 
Cymdeithasol Cymru; mae hyn yn cael ei wneud fel rhan o'r diwrnod datblygu ac 
mae'n rhaid rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru am hyn.  Mae Llywodraeth Cymru yn 
derbyn canlyniadau oddi wrth bob un o'r chwe bwrdd yng Nghymru.  Ychwanegodd 
swyddogion eu bod hefyd yn gweithio gyda'r Bwrdd Annibynnol Cenedlaethol am 
Gyngor.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am yr effaith ar ddefnyddwyr gwasanaeth os nad oedd y 
Bwrdd yn perfformio'n dda.   Eglurodd swyddogion pe na bai'r Bwrdd yn perfformio'n 
dda ac nad oedd yn cyflawni ei gyfrifoldeb yn effeithiol, yna byddai'r perygl yn colli'r 
cyfle i ddiogelu cyd-destunol.   Rhaid i'r Bwrdd integreiddio a chysylltu fel bod pob 
agwedd ar ymyrraeth yno. 
 
Trafododd yr Aelodau aelodaeth y Bwrdd mewn perthynas â sefydliadau'r trydydd 
sector ac fe'u cynghorwyd bod yr NSPCC bellach yn un o dri Chadeirydd ar y cyd, a 
bod yr adroddiad hwnnw'n rhestru'r aelodaeth lawn gan gynnwys saith aelod o'r 
trydydd sector. 
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 



102 :   RHAGLEN CYFLENWI ADEILADAU NEWYDD Y CYNGOR A CHYNLLUN 
AILDDATBLYGU TREM Y MÔR  

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu cyn penderfynu 
ar Raglen Gyflawni Adeiladau Newydd y Cyngor, a Cham 1 cynllun Channel View 
cyn i'r Cabinet ei hystyried. Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r eitem hon, 
oherwydd gwybodaeth gyfrinachol a gynhwysir yn Atodiad A, yn cael ei hystyried 
mewn dwy ran pe bai angen, a rhaid gofyn unrhyw gwestiynau yn ymwneud â'r 
manylion yn Atodiad A yn ystod y sesiwn gaeedig.   
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Pobl a Chymunedau; a David Jaques, 
Cyfarwyddwr Datblygu Tai.   
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad lle dywedodd fod 
yr adroddiad sydd i'w ystyried gan y Cabinet yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am 
hynt ein rhaglen adeiladu newydd hyd yma, nifer y cartrefi a gwblhawyd hyd yma a 
nifer y cartrefi sy'n cael eu hadeiladu ar y safle, neu sy'n gweithio eu ffordd drwy'r 
broses gynllunio.  
 
Mae gan y rhaglen ddatblygu’r gallu i ddarparu rhwng 2500 a 2700 o gartrefi cyngor 
newydd.   Mae'r adroddiad yn argymell dull o dendro contractwyr ar gyfer y 
prosiectau gwerth dros £5 miliwn, a fyddai'n cyflymu rhai elfennau o'r broses. 
 
Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnig yr Uwchgynllun ar 
gyfer ailddatblygu Channel View ac yn argymell y dilyniant ar y cynllun i Gam 1 yn 
amodol ar ymgynghoriad cyhoeddus llwyddiannus i’w gynnal yn ystod mis Tachwedd. 
Bydd Channel View yn darparu tua 360 o gartrefi newydd i'r gymuned leol; gosod 
safonau newydd o ran datblygiadau ansawdd, carbon isel; darparu mannau 
cyhoeddus deniadol a darparu gwelliant i'r Marl.  
 
Cafodd yr Aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau gan yr Aelodau. 
 
Nododd yr Aelodau bwysigrwydd etifeddiaeth bensaernïol a chyfeiriodd at 
ddatblygiad Goldsmith Street yn Norwich a gofynnodd a fyddai'n well pe bai Channel 
View yn gysylltiedig â safle’r Gweithfeydd Nwy.  Cytunodd swyddogion fod angen 
gwthio'r bensaernïaeth ymhellach.   Defnyddiwyd cynlluniau eraill wrth feddwl a bydd 
dyluniadau'n esblygu o'r camau cynnar iawn.   Bydd llif/cysylltedd o'r parc/pont/Heol y 
Fferi/Gweithfeydd Nwy a byddai seilwaith gwyrdd yn bwysig iawn.  Roedd hefyd yn 
bwysig annog arwynebau a mannau a rennir lle gall plant chwarae ac mae'n rhaid i 
geir yrru'n araf iawn.   Byddai mannau gwyrdd hefyd gydag amgylchfyd cyhoeddus, 
mannau chwarae anffurfiol a choed ffrwythau yn tyfu.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai cyfanswm nifer yr unedau fwy neu lai nag sydd yno ar 
hyn o bryd.   Dywedodd swyddogion y byddai mwy.  
 
Gofynnodd yr Aelodau o ran y meddianwyr presennol, i ble y byddent yn mynd pan 
fydd y gwaith dymchwel yn dechrau ac a oes rheidrwydd ar y Cyngor i ddarparu llety 
tebyg i denantiaid y Cyngor.  Gofynnodd yr Aelodau hefyd am denantiaid preifat a 
Gorchmynion Prynu Gorfodol, gan ofyn a oedd gwerth gwarantedig ar brynu’n ôl.   
Esboniodd swyddogion mai dim ond Cam 1 y datblygiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i 



breswylwyr symud.   Mae tri phreswylydd preifat yng Ngham 1 ac maent wedi nodi eu 
bod yn dymuno gwerthu a symud i rywle arall, ond mae trafodaethau'n parhau.  
Byddai angen ailgartrefu tenantiaid y cyngor.   Byddai'r Cyngor am osgoi GPG lle y 
bo'n bosibl, ond byddai'n werth y farchnad ynghyd â thaliad iawndal a thalu costau 
cyfreithiol a symud rhesymol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pa mor hyderus oedd Swyddogion ar gael cyllid ar gyfer y 
bont.   Esboniodd swyddogion na all y cynllun gyflawni costau llawn y bont, nid oedd 
yn sicr ond roedd y tîm yn archwilio llawer o gyfleoedd grant arloesol gan gynnwys 
oddi wrth y Rhwydwaith Gwres. 
 
Gofynnodd yr Aelod pam nad oedd y tri phreswylydd preifat yn dymuno aros.   
Esboniodd swyddogion eu bod yn awyddus i werthu a symud yn hytrach na dod yn ôl 
i'r safle ond bod trafodaethau'n parhau.   Y gobaith yw byddant yn gweld sut mae 
cam 1 yn edrych ac am ddychwelyd. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am faint o’r Grant Tai Cymdeithasol y disgwylir i swyddogion 
ei gael.   Dywedodd swyddogion yr hoffent gael yr uchafswm, y peth allweddol yw 
profi'r gallu i gyflawni i Lywodraeth Cymru a bydd y Cyngor yn gwneud cais 
sylweddol yn ei erbyn. 
 
Nododd yr Aelodau fod y safle presennol yn ansefydlog a gofynnodd a oedd costau 
cywiro hyn wedi'u hystyried.   Esboniodd swyddogion fod symudiad strwythurol 
oherwydd mai tir wedi'i ail-wneud ar hyn o bryd ydyw ar sylfaen rafftiau; bydd hon 
bellach yn sylfaen ar bileri ac mae'r costau amcangyfrifedig wedi'u hystyried. 
 
Gofynnodd yr Aelod am ffigwr mewn perthynas ag iawndal a dalwyd os oedd angen 
GPG.  Dywedodd swyddogion eu bod wedi bod yn agored gyda phreswylwyr, y 
byddent yn talu gwerth y farchnad am yr eiddo ynghyd â 10% o werth y farchnad fel 
iawndal, ynghyd â chostau symud a chyfreithiol rhesymol.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Cyngor wedi casglu arfer gorau o gynlluniau eraill 
sydd wedi gweithio'n dda.   Esboniodd swyddogion fod ganddynt weithdrefn ddylunio; 
maent yn nodi cynlluniau y maent yn eu hoffi ac maent yn gweithio gyda Chomisiwn 
Dylunio Cymru.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at faterion hanesyddol gyda chontractwyr a gofynnodd pa 
sicrwydd y gellid ei roi y byddai'r contractwyr yn dod â'r cynllun i ben.   Esboniodd 
swyddogion y bydd y contractwyr yn cael eu penodi'n gam ar y tro.   Roedd 
diwydrwydd dyladwy yn y broses dendro ar gyfer y contractwr a gynhaliwyd gan faes 
y gwasanaeth cyllid.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar y ddirprwyaeth i'r Cyfarwyddwr ac fe'u 
cynghorwyd ei fod hefyd yn ymgynghori â'r Aelod Cabinet ac y byddai'r adroddiad yn 
cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn.  
 
Roedd yr Aelodau o'r farn ei fod yn gynllun uchelgeisiol gyda llawer o risgiau ond 
byddai'r cyfan yn ymwneud â gweithredu'r cynllun a chyrraedd y bar sydd wedi'i 
osod.   Gofynnodd yr Aelodau o ran yr hyder wrth gyflawni'r cynllun.  Dywedodd 
swyddogion fod y tîm yn gwneud gwaith eithriadol; mae'n gynllun cymhleth a bydd 
angen ystod eang o gymorth proffesiynol allanol arno.   Byddai ffocws yn cael ei 
gadw bob amser gan eu bod am i hyn fod yn gynllun enghreifftiol.  



 
Nid oedd unrhyw gwestiynau ar Atodiad A cyfrinachol.  
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
103 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
104 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 2 RHAGFYR 2020  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.15 pm 
 


